

# นโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

แถลงต่อหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

\*\*\*\*\*

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้หลักการดำเนินงานในรูปแบบประชาธิปไตย

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อมอบนโยบายและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ในลักษณะประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อีกทั้งรับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวาระของจังหวัดนครปฐม 4.0 สุข สะอาด ใส ได้แก่ การมีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพดี บ้านเมืองสะอาด คลองสวย น้ำใส และมีความโปร่งใส ปลอดภัย จริต ปลอดภัย ค้ำมนุษย์ ตลอดจนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ ประกอบด้วย การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่รวมทั้งการแพร่ระบาดในสถานศึกษา การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ และการดำเนินงานขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐจังหวัด รักสามัคคี

สำหรับแผนงานโครงการที่จังหวัดนครปฐม ได้เตรียมดำเนินการในระยะแรก ประกอบด้วย โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ซึ่งเป็นคลองสายประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อป้องกันน้ำท่วม น้ำเสีย และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ อีกทั้งยังมีโครงการ 1 ตำบล 1 จุดกักเก็บน้ำ หรือแก้มลิง เพื่อป้องกันน้ำท่วมและเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง โดยการผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายอำเภอดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการชลประทานเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการกักเก็บน้ำ ตลอดจนโครงการพัฒนาบึงกุ่ม-บึงบางช้าง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด นอกจากนี้ได้เตรียมการแก้ไขปัญหาฝักตบขวาหนาแน่นในพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆอีกด้วย